



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 22 /2566

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)”

ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 โดย บพท. ได้รับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้ง 65 ชุดโครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เบื้องต้นโดยคณะอนุกรรมการ พิจารณา ติดตาม และประเมินผล กรอบการวิจัยฯ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยรับรองข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามา 2) โครงการวิจัยที่เสนอขอแสดงความเห็นชุดโครงการวิจัย 3) วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเด็นวิจัย และแผนการดำเนินงานมีความชัดเจนสอดคล้องกับแนวทางการประกาศทุน 4) กรอบแนวคิดการวิจัยและกระบวนการวิจัยที่มีความละเอียดชัดเจน 5) สถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมายต้องไม่น้อยกว่า 30 แห่ง หรือร้อยละ 10 ของจังหวัดในระดับช่วงชั้นนั้นๆ ที่ดำเนินการ 6) พื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ทำงานของสถาบันหรือมีความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานวิชาการในพื้นที่อย่างเป็นทางการ 7) ทุนการทำงานเดิมในการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม พื้นที่และชุมชนท้องถิ่น และ/หรือนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานในลักษณะนี้ และ 8) ศักยภาพและความน่าสนใจของนักวิจัย โดยรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ในกรณีนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่หัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

อนึ่ง ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ www.nriis.go.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
 กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2567
 โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4792124	รูปแบบเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาต้นแบบด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาจังหวัดกระบี่	นายจำเริญ จิตรหลัง	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2	4792158	การพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดจันทบุรี	นายธีรภัทร วรบำรุงกุล	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3	4792414	การพัฒนาระบบและกลไกขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต	นางสาวศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4	4792843	การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการวิธีโลกเสมือนจริง	นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ	สถาบันพระปกเกล้า
5	4792852	โครงการวิจัยปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานด้วยความร่วมมือสู่ความยั่งยืนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ผ่านการประเมินสมรรถนะด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)	นายวิโรจน์ ชมภู	มหาวิทยาลัยบูรพา
6	4792902	การพัฒนาครูตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Buriram-PLC CoNECT เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEAM กับโมเดลเศรษฐกิจ BCG และสมรรถนะการรู้ดิจิทัลของครูในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์	นายเทพพร โลมารักษ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7	4792912	การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา	นางณัชชา มหปัญญานนท์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
8	4792977	โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กรุงเทพมหานคร	นางสาวสุทธิพร สัจพันโรจน์	มหาวิทยาลัยมหิดล
9	4793028	การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์	นายวิษุทธิ์ จันทะรี	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
10	4793049	การพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี	นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11	4793093	การพัฒนานวัตกรรมและกลไกการเสริมพลังการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร	นางสาวสุกัญญา แซ่ม้อย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12	4793114	กลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	นางยุพิน บัวคอม	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13	4793134	การพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายทางการศึกษาในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้เพื่อลดการสอบและเพิ่มการเรียนรู้สู่การสร้างสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี	นายมุฮัมหมัดอาฟีฟี อ็ซซอลิฮีย์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14	4793183	รูปแบบภาคีเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการสมรรถนะทางการเรียนรู้และสมรรถนะทางการอาชีพที่เสริมสร้างอัตลักษณ์อุบลราชธานี	นายวรวิทย์ โสภำพันธ์	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15	4793259	การพัฒนากลไกและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี	นายเสรี ตุ่มอ่อน	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ